

- สำเนา -

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธนาภูมิ พุทธาน้อย	ประธานสภา อบต.ถ้ำฉลอง	ธนาภูมิ พุทธาน้อย	
๒	นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี	รองประธานสภา อบต.ถ้ำฉลอง	นรสิงห์ อ่วมบุญมี	
๓	นางสาววีณา ศรีดารา	สมาชิกสภา อบต.ถ้ำฉลอง หมู่ ๑	วีณา ศรีดารา	
๔	นางทิม เรือนอินทร์	สมาชิกสภา อบต.ถ้ำฉลอง หมู่ ๒	ทิม เรือนอินทร์	
๕	นายสมหมาย ภูศิริ	สมาชิกสภา อบต.ถ้ำฉลอง หมู่ ๓	สมหมาย ภูศิริ	
๖	นางร่ายอง อินทะเรืองรุ่ง	สมาชิกสภา อบต.ถ้ำฉลอง หมู่ ๔	ร่ายอง อินทะเรืองรุ่ง	

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

๑. นางพนาวีล คุ่มบ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง หมู่ที่ ๔ ลา กิจ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมานัส ตายศ	ประธานประชาคม หมู่ ๔	มานัส ตายศ	
๒	นายเทอดไทย โพธิ์ใจ	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔	เทอดไทย โพธิ์ใจ	
๓	นางทัศนีย์ ปราบสมรชัย	ผอ.รพ.สต.ถ้ำฉลอง	ทัศนีย์ ปราบสมรชัย	
๔	นายกฤษณะ เครือประดิษฐ์	นายก อบต.ถ้ำฉลอง	กฤษณะ เครือประดิษฐ์	
๕	นายบุญเกิด พันอัน	รองนายก อบต.ถ้ำฉลอง	บุญเกิด พันอัน	
๖	นางลำพวน หลวงเรือง	รองนายก อบต.ถ้ำฉลอง	ลำพวน หลวงเรือง	
๗	นายธราธร ใจกล้า	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ธราธร ใจกล้า	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๕ น.

<p><u>ระเบียบวาระที่ ๑</u> ประธานสภา มติที่ประชุม</p>	<p>เรื่องที่ประธานจะแจ้งที่ประชุม วันนี้นางพนาวาล คุ่มบ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง หมู่ที่ ๔ ขอลากิจ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ วันนี้จึงไม่ได้มาร่วมประชุมสภาฯ ครับ รับทราบ</p>
<p><u>ระเบียบวาระที่ ๒</u> ประธานสภา มติที่ประชุม</p>	<p>เรื่องรับรองรายงานการประชุม ไม่มี เนื่องจากเลขานุการสภาฯยังมีได้เสนอรายงานการประชุมให้คณะกรรมการ ตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ ครับ รับทราบ</p>
<p><u>ระเบียบวาระที่ ๓</u> ประธานสภา มติที่ประชุม</p>	<p>เรื่องกระทู้ถาม ไม่มีครับ รับทราบ</p>
<p><u>ระเบียบวาระที่ ๔</u> ประธานสภา เลขานุการสภา</p>	<p>เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ๔.๑ ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) ขอให้เลขานุการสภาฯชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๑ กำหนดว่า” ในการพิจารณาร่าง ข้อบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่ คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็น อย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการ แก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้นำเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติของเปลี่ยนแปลงนั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ใน กรณีที่ไม่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้วการ พิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อนแต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้อ อื่นๆ ต่อไปสภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้แล้ว ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุมเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุมต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ ระงับไว้เท่านั้น”</p>

- ประธานสภา ขอเชิญคณะกรรมการแปรรูปที่ดินชี้แจงรายงานการแปรรูปที่ดินตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ได้มอบหมายให้พิจารณาแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลองในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลองครั้งที่ผ่านมา
- นายรสิห์ อ่วมบุญมี ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินพิจารณาแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ ๑๖ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ในวันที่ ๑๖ , ๑๙ และ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง และคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้กำหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง นั้น ปรากฏว่าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดและผู้บริหารยื่นคำขอแปรญัตติ ไม่มีคณะกรรมการแปรรูปที่ดินใดขอสงวนความเห็นหรือสงวนคำแปรญัตติ คณะกรรมการแปรรูปที่ดินมีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ครับ
- ประธานสภา ตามที่ท่านประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้ชี้แจงมานั้น ท่านสมาชิกสภาทุกท่านคงทราบบ้างแล้วตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านก่อนล่วงหน้าแล้ว เมื่อไม่มีผู้บริหาร สมาชิกสภาท่านใดและคณะกรรมการแปรรูปที่ดินยื่นคำขอแปรญัตติไม่มีการขอสงวนความเห็น ไม่มีการขอสงวนคำแปรญัตติ ผมก็จะขอมติที่ประชุมหากท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลองตามร่างเดิม โปรดยกมือขึ้นครับ
- มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน)  
๔.๒ ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ในวาระที่ ๓ (ขึ้นลงมติ)
- ประธานสภา ขอให้เลขานุการสภา ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
- เลขานุการสภา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ กำหนดว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
- ประธานสภา ผมขอมติที่ประชุมสภานะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้นครับ
- มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน)
- ประธานสภา สรุปว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลองเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้

ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภา

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๒๔๔,๐๐๐ บาท

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๓ บ้านวังถ้ำ งบประมาณ ๒๔๔,๐๐๐.- บาท

โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมะเกลือ ซอยบ้านนายอานนท์ กลมพุก งบประมาณ ๒๔๔,๐๐๐.- บาท

ประธานสภา

ขอให้เลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ

เลขานุการสภา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ หากท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณดังกล่าว โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ จำนวน ๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน)

ประธานสภา

ผมจะขอพักการประชุมสภา เป็นเวลา ๑ ชั่วโมงนะครับ เราจะมาประชุมกันต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น. ครับ ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันครับ

พักกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น.

เลขานุการสภา

ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ

เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภา บัดนี้ถึงกำหนดเวลาประชุมแล้วและสมาชิกสภาได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านทำหน้าที่ดำเนินการประชุมต่อไปครับ

ประธานสภา

เมื่อสมาชิกสภา เข้ามาในที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมต่อเพื่อพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป

ประธานสภา

๕.๒ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ งบประมาณรวม ๒,๐๐๒,๓๙๐.- บาท

๑. ค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์บันทึกภาพ จุดที่ ๑ , ๒ หมู่ ๓, ๔ งบประมาณ ๔๕๘,๓๙๐.- บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมะเกลือ ซอยบ้านนายจำลอง ศรีวิจิตร งบประมาณ ๔๘๔,๐๐๐.- บาท

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางซอยเข้าห้วยหลง หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยฉลอง งบประมาณ ๓๘๒,๐๐๐.- บาท

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางซอยป่าช้าเก่า หมู่ที่ ๑ บ้านหนองไผ่ งบประมาณ ๒๔๗,๐๐๐.- บาท

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าซอยสระใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองไผ่ งบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐.- บาท

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๔๔,๐๐๐.- บาท

๗. ติดตั้งมุ้งสวดหน้าต่างและประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้ำ งบประมาณ ๑๒,๐๐๐.- บาท

ประธานสภา เลขานุการสภา	ขอให้เลขานุการสภา ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ และ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมีได้ก่อนนี้ ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
ประธานสภา	มีสมาชิกสภา ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภา ท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้กันเงินตามรายการดังกล่าว โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม ประธานสภา	ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงิน จำนวน ๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) ๕.๓ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท
	๑. โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยฉลอง งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท
ประธานสภา เลขานุการสภา	ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงข้อระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ และ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ วรรคสอง “กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น”
ประธานสภา	มีสมาชิกสภา ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้กันเงินรายการดังกล่าว โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงิน จำนวน ๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน)
<u>ระเบียบวาระที่ ๖</u> นายก อบต.ถ้ำฉลอง	เรื่องอื่น ๆ ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครับ
ประธานสภา	ทุกท่านครับ เราใช้เวลามานานพอสมควรแล้วนะครับ ผมจะขอปิดการประชุมนะครับ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ นี้ได้ดำเนินการมาถึงเวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ถ้ำฉลอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือทำให้การประชุมในวันนี้ดำเนินการไปด้วยดี ด้วยความเรียบร้อยและในโอกาสนี้ กระผมขอปิดการประชุม ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ธราธร ใจกล้า.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายธราธร ใจกล้า)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำคลอง

(ลงชื่อ).....ธนาภูมิ พุทธาน้อย.....ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายธนาภูมิ พุทธาน้อย)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำคลอง